



เตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น สพฐ 63-64

ตอนที่ 7

ทดสอบทายบท พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

ครูโต้ง ศุภกิจ วิทยาศิลป์

1	<p>ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534</p> <p>ก. นายกรัฐมนตรี</p> <p>ข. ประธานรัฐสภา</p> <p>ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>
2	<p>ข้อใดไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534</p> <p>ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค</p> <p>ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด</p> <p>ง. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง</p>
3	<p>ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>ก. มีฐานะเป็นสำนักงาน</p> <p>ข. มีฐานะเป็นกระทรวง</p> <p>ค. มีฐานะเป็นทบวง</p> <p>ง. มีฐานะเป็นกรม</p>
4	<p>การจัดตั้งกระทรวงตราเป็นกฎหมายใด</p> <p>ก. พระราชบัญญัติ</p> <p>ข. พระราชกฤษฎีกา</p> <p>ค. พระราชกำหนด</p> <p>ง. กฎกระทรวง</p>

5	<p>การแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้ตราเป็นกฎหมายใด</p> <p>ก. พระราชบัญญัติ</p> <p>ข. พระราชกฤษฎีกา</p> <p>ค. พระราชกำหนด</p> <p>ง. กฎกระทรวง</p>
6	<p>การแต่งตั้งข้าราชการระดับใดขึ้นไปที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี</p> <p>ก. ปลัดกระทรวง</p> <p>ข. อธิบดี</p> <p>ค. ผู้อำนวยการสำนัก</p> <p>ง. ผู้อำนวยการกอง</p>
7	<p>ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p> <p>ก. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง</p> <p>ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นข้าราชการการเมือง</p> <p>ค. ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>ง. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี</p>
8	<p>ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</p> <p>ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง</p> <p>ข. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>ค. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>ง. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์</p>
9	<p>ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>ข. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>ค. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>ง. ถูกทุกข้อ</p>

10	<p>ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ สำนักงานรัฐมนตรี</p> <p>ก. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง</p> <p>ข. เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>ค. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี</p> <p>ง. ถูกทุกข้อ</p>
11	<p>ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค</p> <p>ก. จังหวัด</p> <p>ข. อำเภอ</p> <p>ค. ตำบล</p> <p>ง. เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคทุกข้อ</p>
12	<p>การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นกฎหมายใด</p> <p>ก. พระราชบัญญัติ</p> <p>ข. พระราชกฤษฎีกา</p> <p>ค. พระราชกำหนด</p> <p>ง. กฎกระทรวง</p>
13	<p>หน่วยงานทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น เรียกว่า อย่างไร</p> <p>ก. สภาที่ปรึกษาจังหวัด</p> <p>ข. คณะกรรมการจังหวัด</p> <p>ค. สภากรรมการจังหวัด</p> <p>ง. คณะกรรมการจังหวัด</p>

14	<p>หน่วยงานที่ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซื่อสัตย์ ว่าอย่างไร</p> <p>ก. ก.บ.จ.</p> <p>ข. ก.ธ.จ.</p> <p>ค. ค.ธ.จ.</p> <p>ง. ค.ป.จ.</p>
15	<p>เลขานุการของคณะกรรมการจังหวัด หมายถึงใคร</p> <p>ก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด</p> <p>ข. ปลัดจังหวัด</p> <p>ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>ง. เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด</p>
16	<p>การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอให้ตราเป็นกฎหมายใด</p> <p>ก. พระราชบัญญัติ</p> <p>ข. พระราชกฤษฎีกา</p> <p>ค. พระราชกำหนด</p> <p>ง. กฎกระทรวง</p>
17	<p>ในอำเภอให้มีคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน ถ้าเป็นเรื่องพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก ที่ดินมรดก ต้องมีทุนทรัพย์ไม่เกินกี่บาท</p> <p>ก. 50,000 บาท</p> <p>ข. 100,000 บาท</p> <p>ค. 200,000 บาท</p> <p>ง. 500,000 บาท</p>

18	<p>คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน</p> <p>ก. 5 คน</p> <p>ข. 9 คน</p> <p>ค. 10 คน</p> <p>ง. 12 คน</p>
19	<p>ใครคือประธาน ก.พ.ร.</p> <p>ก. นายกรัฐมนตรี</p> <p>ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย</p> <p>ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย</p> <p>ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>
20	<p>คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. จำนวนเท่าใดทำงานเต็มเวลาก็ได้</p> <p>ก. ไม่เกินสี่คน</p> <p>ข. ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน</p> <p>ค. ไม่เกินห้าคน</p> <p>ง. ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน</p>